

'The Mask Singer' ร้อนระอุทุกวงการ



“The Mask Singer” รายการยอดนิยมที่ถูกกล่าวถึงทุกวงการ ตั้งแต่ชนชั้นรากหญ้า วงการนักวิชาการ การตลาด วงการบันเทิง ภายใต้หน้ากากปริศนาที่ทุกคนอยากรู้ว่าเป็นใคร จนกระทั่งจบซีซั่น หน้ากากทุเรียนที่เป็นแชมป์ซีซั่นแรก เปิดหน้ากากออกมาเป็น ทอม ROOM 39 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ นักสืบโลกโซเชียล คาดหมาย แม้รายการนี้จะจบลงไปแล้วถึงปรากฏการณ์อะไรไว้บ้าง บางกอก buzz จึงหยิบยกเหตุการณ์บางอย่างมาทบทวนกันอีกครั้ง

การแจ้งเกิดของนักร้องปริศนา

การแสดงที่ทุกคนอยากรู้ว่าภายใต้หน้ากากปริศนาคือใคร โดยเฉพาะกับแชมป์หน้ากากทุเรียนที่ทุกคนทายและลุ้น ว่าเป็น ทอม ROOM 39 หรือ ทอม-อิศรา กิจนิตย์ชีว์ รวมทั้งคนในวงการบันเทิงที่เคยร่วมลงโซเชียลและลุ้นกับการเปิดหน้ากาก สุดท้ายเป็น ทอม ตามความหมาย ทำให้ชื่อเสียงของ ทอม กลับมาอีกครั้ง ความยอดและยอดฟอลโลว์ในไอจีพุ่งกระชูด เพราะได้เห็นความสามารถที่หลากหลายในการร้องเพลง

หน้ากากจิงโจ้ คือ เป็ก-ผลิตไซค์ อายนบุตร เมื่อเปิดหน้ากากบู๊ป หนุ่มเสียงดีที่เคยอยู่และหายไปจากวงการให้กลับมาอีกครั้ง เพราะความสามารถในการร้องเพลงของ หน้ากากจิงโจ้ ที่เก่งกาจแม้จะไม่ใช้ที่หนึ่งแต่เค้าเป็นแชมป์ของสายและรองแชมป์ ทำให้คนยิ่งรัก มีกลุ่มแฟนคลับตามไปเชียร์ห่างแทบแตก เมื่อออกงานอีเวนต์ครั้งแรกหลังจากที่ถอดหน้ากาก นับเป็นเวทีนี้ได้คืนชื่อเสียง

ถึงคิวหน้ากากอีกาดำ เอ๊ะ-จิรากร สมพิทักษ์ นักร้องเสียงดีแต่ไม่ค่อยโดดเด่น จนกระทั่งเค้ามาแสดงลีลาการร้องเพลงบนเวทีภายใต้หน้ากากอีกาดำ เป็นรองแชมป์

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 14 - พุธสัปดาห์ 20 เมษายน 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3030

Col.Inch: 185.59 Ad Value: 185,590

หัวข้อข่าว: 'The Mask Singer' ร้องระอุทุกวงการ

หน้า: 26(กลาง), 27

PRValue (x3): 556,770

ศิลปิน: สีสี่



หน้ากากทุเรียน เมื่อเปิดหน้ากากออกมาปุ๊บ ความชื่นชมในตัวเอ๊ะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ จนมีงานวิ่งชนควียวเวียดยก นอกจากนี้นักร้องก็ยังมีบุคลิกปริศนากลายได้หน้ากากที่ ทุกคนคาดไม่ถึงได้แสดงความสามารถ และแจ้งเกิดอีกครั้งบนเวทีนี้

ตราปากอีกเพียบ

ความตราปากเกิดขึ้นหลังจากหน้ากากจิ้งจอก เปิดหน้ากากเป็น เบิก-ผลิดไซค์ อายนบุตร เกิดกระแสตราปากที่คนพูดถึงใบหน้า จมูกและลำเนียงการพูดของเบิก การวิพากษ์วิจารณ์นักร้องหนุ่มแทนการชื่นชมนักร้องหนุ่มที่แสดงความสามารถในการร้องเพลง สุดท้ายหน้ากากจิ้งจอกออกมาชี้แจงผ่านไอจีคลายข้อสงสัยหมดสิ้นทุกประการ

ยังไม่จบรวมการเฉลยหน้ากากทุเรียนในสัปดาห์ที่ได้เป็นแชมป์ คนดูเฝ้ารอใจมหน้าว่านักร้องปริศนาเป็นใครทางรายการรวมถึงพิธีกรอย่างหนุ่ม กัณฑ์ กัณฑ์ถาวร ถูกถล่มยับว่าต้องการโกยโฆษณาจากสปอนเซอร์ ความผิดหวังจากคนดูจึงถูกระบายลงในโซเชียล รวมถึงวิวกสุดท้าย





ที่ทางการรายการประกาศว่าจะเปิดหน้ากากทุเรียนไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เพราะความอยากรู้
อยากเห็นถูกเบรกแบบกะทันหัน และการคาดเดาหน้ากากทุเรียน คือ ทอม ROOM 39 จึงไม่ค่อยมี
ใครอยากจะรู้แล้ว แต่ยังมีติดตามดูจนถึงซีซั่นที่2

กรสมการประกาศลาออก

เพราะนักร้องภายใต้หน้ากากเป็นปริศนา สร้างความมันงให้เหล่าคณะกรรมการที่หมุ่นเวียนมา
ทำหน้าที่คาดเดาผู้เข้าแข่งขัน จนเกิดกรณีดราม่าถึงความไม่เหมาะสม กับลีลาการถามคำถามจาก
คณะกรรมการกับหน้ากากปริศนา กรณีของ **เฟิร์น-พัศกร พลบูรณ์** ที่ตั้งคำถามกับหน้ากากแหม่มด
ว่า “คุณเคยโดนหรือไม่ว” จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ความไม่เหมาะสม เธอจึงประกาศผ่านไอจีว่า จะไม่

เห็นหน้าเธออีกต่อไปในรายการนี้ หรือ **เสนาหอย-
เกียรติศักดิ์ อุดมขนาด** ที่พูดแซวกับหน้ากากเจ้าหญิง
ถึงอาการสามีหรือเพศสภาพของลูกชาย จึงถูกสาว
โซเซี่ยลสวดยับเยิน และเมื่อจบซีซั่นแรกไปแล้ว คณะ
กรรมการอย่าง **ดี-นิติพงษ์ ห่อนาค** ก็ออกมาโพสต์
ไอจีขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เพราะรับส่งมุก
กับผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการท่านอื่นไม่ได้ รู้สึก
สงสารที่ทีมงานต้องคอยมาให้กำลังใจเค้า จึงขอยุติ
บทบาทการเป็นพิธีกรอย่างเป็นทางการ



พิทแบ็กถึงรายการและนักร้อง

หลังจากที่นักร้องปริศนาที่ขึ้นเหยียบบนเวทีทั้ง 32 ชีวิต และค่อยๆ เปิดหน้ากากทีละคนๆ จนเหลือเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นแชมป์ ผลปรากฏว่ามีคนติดตามนักร้องปริศนาเพิ่มขึ้นมากมาย เพราะไม่เชื่อว่านักร้องปริศนาจะมีความสามารถจนก้าวมาเป็นเวทีแห่งนี้ได้ แม้กระทั่ง ทอม ROOM 39 หลังจากเปิดหน้ากากแล้ว เค้ามียอดฟอลโลว์ไอจีทะยานพุ่งพรวดจนชนงูพันรูปตารับคน รวมถึงเพื่อนร่วมวงออกมาโพสต์ขอบคุณหน้ากากทุเรียน ที่ทำให้มีแฟนคลับใหม่เกิดขึ้นรวมถึงทีมงานที่เต็มเอี้ยดถึงปลายปี และพวกเขาคัดตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ หน้ากากคนอื่น อย่างหน้ากากอีกาดำ หน้ากากจิงโจ้ มาคิวงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหลังจบซีซั่น บรรดาหน้ากากทั้งหมดได้มีคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการครั้งแรก

จับตามงูพันตัว

เพิ่งเริ่มการแข่งขันซีซั่นได้เพียง 3 สัปดาห์ มีการจับตาและจับผิदनักร้องปริศนาภายใต้หน้ากาก อีกครั้ง ทั้งในโลกโซเชียล แม้กระทั่งในวงการนักร้องที่สนุกสนานกับการวิเคราะห์เสียงร้องของนักร้องปริศนา แม้จะผิบบ้างถูกบ้าง สร้างสีสัน รวมถึงบางคนอย่าง ฝ่าย เอเอฟ ณัฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล ที่ถูกทายว่าเป็นนักร้องปริศนาต้องรับโทรศัพท์จนสายไม่ว่าง จนเธอออกมาโพสต์ไอจีว่า เธอไม่ใช่ นักร้องปริศนา งานนี้ต้องดูว่า ปรากฏการณ์ของรายการ THE MASK SINGER จะร้อนแรงและหน้าสนใจกว่าซีซั่นแรก..มากน้อยแค่ไหน ■